

๑



สำเนาถูกต้อง (๑๕๒/๓)

(นางสาววิจิตรา วงอินตา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ที่ ๓๔๘ /๒๕๕๕

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยมากที่จำเป็นและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วยประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กฎหมายบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยให้มีศูนย์กลางที่สำนักงานปลัด อบต.ลำคองหงษ์ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ที่ ๔๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน และขอแต่งตั้งให้บุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ดังนี้

- ๑. พ.อ.อ.ไพบุลย์ ศิริประเสริฐ ปลัด อบต.ลำคองหงษ์
- ๒. นางสาววิจิตรา วงอินตา หัวหน้าสำนักงานปลัด
- ๓. นางสาววรรณวรรณ ประทีปรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบดูแลงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ อบต.ลำคองหงษ์ ประสานงานที่เกี่ยวกับศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เก็บบันทึกข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ จัดทำบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางสาววาริน พูนศิริ)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)

(นางสาววรรณกานต์ เมืองแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์